

ประเด็นสำคัญที่ประธานหลักสูตรควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

(จากการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๑. การรับรองข้อมูลประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำหลักสูตร

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองข้อมูลประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยกำหนดให้หลักสูตรใช้แบบฟอร์มดังนี้ ๑) แบบฟอร์ม GRCD02-01 การรับรองข้อมูลประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และ ๒) แบบฟอร์ม GRCD02-02 การรับรองข้อมูลประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ โดยทั้ง ๒ แบบฟอร์มต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับการส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยต้องผ่านการรับรองจากส่วนงานด้วย บัณฑิตวิทยาลัยจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่า

ธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓

รักษาการหัวหน้างานทะเบียนการศึกษา แจ้งว่าตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้การลดหย่อนเป็นไปตามสัดส่วนการลดหย่อนของรายการและอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา แต่ละรุ่นปีการศึกษา ซึ่งบางรายการที่จัดเก็บกำหนดอัตราไม่เท่ากันในแต่ละรุ่น เช่น ค่าบำรุงห้องสมุด ดังนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะได้รับการลดหย่อนรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามรุ่นปีการศึกษาที่ศึกษาดังนี้

๑. นักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้น ไป ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราคนละ ๒,๒๕๐ บาท ของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

๒. นักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ -๒๕๕๙ ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราคนละ ๑,๗๕๐ บาท ของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

๓. นักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราคนละ ๑,๖๒๕ บาท ของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้กำหนดจัดเก็บสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

๓. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รักษาการหัวหน้างานทะเบียนการศึกษา แจ้งว่า ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๖๓XXXXX ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ไปยังอธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศนั้น บัดนี้อธิการบดี ได้ลงนามในประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งไปยังประธานหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=7>

๓. ระบบส่งเอกสาร e-Document

รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา ได้เสนอระบบส่งเอกสาร e-Document (สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) โดยสามารถเข้าระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ช่องทางสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ https://graduate.mahidol.ac.th/forms_cur/form_login.aspx และช่องทางสำหรับนักศึกษา <https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/> ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบส่งเอกสาร e-Document (สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) โดยที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เป็นผู้ส่งข้อมูลสามารถติดตาม และสามารถตรวจสอบ “สถานะ” การดำเนินการของเอกสารได้

สิ่งที่ระบบจะพัฒนาขึ้นสำหรับการติดตามเอกสาร (Milestone)

